

ขงเปิดสอบครูผู้ช่วย คัดจากคนใน 100%

นำเสนอเมื่อ : 18 มี.ค. 2558

สอศ. เล็งขง ก.ค.ศ. เปิดทางสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย คัดจากคนใน 100% ไม่เปิดกรณีทั่วไป
แงงอยากเปิดโอกาสให้บุคลากรกลุ่มนี้ที่มีอยู่มากกว่า 1 หมื่นคน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนและอยู่ในวิทยาลัยต่างๆ ได้ก้าวสู่เส้นทางมั่นคง คาดเริ่มรับสมัคร เม.ย .นี้
พร้อมเผยมี ขรก. ครู ขอยายกลับบายเกิดแล้ว 800 คนขณะที่ตำแหน่งรองรับมี 243 อัตรา

วันนี้ (17 มี.ค.) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สอศ. ยื่นคำร้องขอยายสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่า
มีข้าราชการครูขอยายทั้งหมด 800 คน มีตำแหน่งว่าง 243 อัตรา ส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ระหว่างเปิดให้ยื่นแสดงความจำนงขอยาย โดยมีสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอยู่ 21
วิทยาลัย ซึ่งรอบนี้ สอศ. จะพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
โดยจะเรียกตามลำดับบัญชีผู้สอบผอ.สถานศึกษา จะพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ซึ่งว่างอยู่ 81
อัตรา ซึ่งจะเรียกจากบัญชีผู้สอบผาน ทั้งนี้ สอศ. จะดำเนินการโยกย้ายตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และรอง
ผอ.สถานศึกษา ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

“ครูสังกัด สอศ. ที่ขอยาย ส่วนใหญ่จะขอยายกลับไปภูมิลำเนา แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สอศ.
กำหนด คือ ต้องได้รับการบรรจุเป็นครูสังกัด สอศ. แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และวิทยาลัยที่ขอยายต้องมีอัตรารองรับ
ซึ่งหากวิทยาลัยที่ขอยายไม่มีอัตรารองรับก็สามารถขอยายได้ในรอบถัดไป ส่วนอัตรารองที่เหลือสอศ.
จะเปิดสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.” เลขาธิการ กอศ. กล่าว

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปี 2558 นี้ สอศ.
จะเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ขอเปิดสอบบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข 16, 17 ทั้งหมด 100% โดยไม่เปิดสอบกรณีทั่วไป
เนื่องจากวิทยาลัยในสังกัด สอศ. แทบทุกแห่งมีบุคคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งมีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอนสายอาชีพอยู่แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ดังนั้น
จึงอยากเปิดโอกาสให้กลุ่มนี้ก่อน โดยคาดว่าจะสามารถรับสมัครได้ภายในเดือนเมษายน
และสิ้นสุดกระบวนการบรรจุก่อนเปิดภาคการศึกษา 2558

